

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tăng cường công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh
trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về trồng rừng, phục hồi rừng, trồng cây phân tán, tổ chức thực hiện Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”... Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo, trồng thêm được 4,1 triệu cây xanh các loại, đạt 75% chỉ tiêu đề ra cho giai đoạn 2021-2025; tại một số khu vực đã hình thành vùng trồng cây theo chủ đề, tôn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế xanh, được Nhân dân hưởng ứng thực hiện có hiệu quả. Tuy nhiên, việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh vẫn còn những hạn chế, khó khăn như: Tỷ lệ và diện tích cây xanh đô thị còn ở mức thấp; chưa hình thành rõ nét xu hướng hạ tầng xanh cho phát triển đô thị; chưa lựa chọn được các loài cây bản địa phù hợp, bền vững trên các tuyến đường giao thông, bảo vệ các tuyến đê sông, đê biển, trong khu dân cư, đô thị, điểm du lịch để thực sự tạo ra nét đặc sắc riêng của tỉnh; trồng rừng mang lại hiệu quả kinh tế chưa cao; chưa có nhiều giải pháp bền vững, có tính đột phá để cải tạo phục hồi cảnh quan môi trường sau khi đóng cửa mỏ.

Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn chủ yếu là: Chưa có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; công tác tuyên truyền, vận động chưa được thường xuyên, toàn diện; công tác quy hoạch cảnh quan ở các địa phương chưa được quan tâm thực hiện; việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh còn theo hình thức tự phát; chưa hình thành ý thức, thói quen tự giác bảo vệ môi trường, trồng, giữ gìn cây xanh; cơ chế chính sách, quy chế, chế tài chưa được chú trọng đúng mức, đủ mạnh; chưa huy động tốt các nguồn lực để trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tạo bước đột phá trồng cây xanh tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nếp sống văn hoá trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; tiếp tục xây dựng, phát triển bản sắc đặc trưng vùng sinh thái di sản thiên nhiên văn hoá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội xanh bền vững, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 với đặc trưng là đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; Ban Thường vụ

Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt nghiêm túc, đầy đủ mục tiêu, quan điểm phát triển tỉnh theo Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-TTg ngày 04/3/2024. Xác định trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần tập trung, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn 2025-2035. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong việc chỉ đạo quyết liệt, cụ thể hóa bằng các đề án, chương trình, kế hoạch, nguồn vốn trong tổ chức thực hiện và bảo đảm hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, tạo sự thống nhất cao, thực chất trong nhận thức, hành động của mọi tầng lớp Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời, xứng đáng đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp tích cực trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; đồng thời tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ rừng và phát triển rừng, cây xanh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình gắn với các cơ chế, chính sách cụ thể để tổ chức thực hiện. Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác để thực hiện các, mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Rà soát quy hoạch xây dựng và phát triển hệ thống cây xanh đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 gắn với phát triển hạ tầng xanh bảo đảm quan điểm, tầm nhìn phát triển đô thị di sản thiên nhiên kỷ.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Tập trung công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, lựa chọn loại cây, vị trí trồng theo quy hoạch và đề án được phê duyệt phù hợp với tình hình thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong phát triển du lịch, phát huy giá trị di sản, xây dựng bản sắc và thương hiệu của địa phương. Tăng cường giám sát, kiểm soát chặt chẽ công tác trồng cây xanh bảo đảm tuân thủ theo thiết kế được duyệt, đúng kỹ thuật, đúng chủng loại, tiêu chuẩn cây và bảo đảm an toàn.

- Thực hiện trồng cây xanh, trồng rừng bảo vệ các tuyến giao thông, hệ thống đê sông, đê biển trên địa bàn toàn tỉnh. Rà soát diện tích khu vực ven biển, diện tích đất trống, các diện tích đã đóng cửa mỏ có thể trồng cây xanh, diện tích cần cải tạo, thay thế cây xanh; xây dựng lộ trình thực hiện việc trồng cây gắn với xây dựng cảnh quan, bảo đảm theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Tập trung xây dựng các quy định, thiết chế, cơ chế, giải pháp cụ thể để quản lý, bảo tồn cây bản địa, cây di sản. Điều tra, rà soát, thiết lập hồ sơ lý lịch cây di sản. Tăng cường kiểm tra, thanh tra công tác quy hoạch, trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

- Khuyến khích, thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, cải tạo cảnh quan, phát triển các nông trại, trang trại nhằm đa dạng các sản phẩm du lịch trên địa bàn. Nghiên cứu bổ sung chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Bình để thực hiện nhiệm vụ trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước; tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn bộ máy gắn với tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên rừng, môi trường, đô thị, nông thôn.

3. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo HĐND tỉnh xem xét phê duyệt Đề án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để tổ chức thực hiện hiệu quả chủ trương tạo cuộc “cách mạng xanh” của tỉnh Ninh Bình; tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.

4. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các ngành chức năng, địa phương tổ chức phát động các phong trào trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, trách nhiệm, nghĩa vụ của việc trồng cây xanh cải tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị di sản thiên nhiên kỷ, đưa tỉnh Ninh Bình trở thành ngôi nhà xanh của Nhân dân trong tỉnh, là điểm đến hấp dẫn với du khách và các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và Nhân dân.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; định kỳ 06 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện; tham mưu sơ kết, tổng kết báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ và Nhân dân trong tỉnh./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng ở tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

CT/TU.TH.Q

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ



Đoàn Minh Huấn